

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

\*

## BẢN TIN SỐ 6

Tình hình dịch bệnh Covid-19  
(Tính đến 08 giờ, ngày 19/02/2020)

### I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

#### 1. Tình hình chung

Theo thông tin Website của Bộ Y tế tính đến 08 giờ, ngày 19/2/2020:

Tình hình	Số ca nhiễm	Tử vong	Nghi nhiễm	Bình phục	Số ca nghi ngờ nhiễm bệnh, cho kết quả âm tính
Thế giới	75.141	2.008	34	13.947	
Trung Quốc	74.142	2.003	6.242	13.818	
Việt Nam	16	0	34	11	1.137

Ngày 17/02/2020, trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đề nghị Tỉnh Khánh Hoà hoàn thiện hồ sơ công bố hết dịch. Trước đó, Việt Nam có 3 tỉnh công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra là Thanh Hóa, Khánh Hòa và Vĩnh Phúc. Trong đó, tỉnh Khánh Hoà đã quá 30 ngày không xuất hiện bệnh nhân mới, đủ điều kiện để công bố hết dịch.

#### 2. Tình hình tại các đơn vị trong Đảng bộ Khối

Theo thông tin từ các đảng ủy trực thuộc, tính đến ngày hôm nay (19/2/2020), toàn Đảng bộ Khối ghi nhận chưa có trường hợp lây nhiễm bệnh hoặc bị cách ly do nghi ngờ nhiễm vi rút Cô - rô - na.

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cung cấp giải pháp giáo dục điện tử VNPT E-Learning nhằm giúp công tác giảng dạy và học tập từ xa cho các cấp từ tiểu học đến đại học trong thời gian nghỉ học do dịch virus Corona. Tập đoàn đã triển khai nhắn tin hệ thống khuyến cáo về dịch bệnh tới các thuê bao VinaPhone trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa; triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ họp trực tuyến để hỗ trợ các Doanh nghiệp trong lúc diễn ra dịch nCoV; ưu tiên lưu lượng truy cập dữ liệu từ mạng cố định và mạng di động đến các địa chỉ website của Bộ Y tế (nguồn vnpt.com.vn).

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam triển khai gói tín dụng 5.000 tỉ đồng dành riêng cho các khách hàng cá nhân có dư nợ vay phục vụ hoạt động sản

xuất kinh doanh trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Khách hàng của gói tín dụng này sẽ được hưởng mức lãi suất cố định 5,5%/năm trong tối đa 4 tháng, kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Gói được triển khai có thời hạn từ ngày 14/2 đến hết ngày 30/4, hoặc đến khi đạt quy mô gói (*nguồn bidv.com.vn*).

## **II. CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC BỘ, NGÀNH**

**1.** Chiều 17/2, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID -19, Thủ tướng chỉ đạo:

Phòng chống dịch COVID-19, Chính phủ không thực hiện giải pháp dễ là đóng cửa mọi thứ mà có giải pháp khó hơn, vẫn duy trì điều kiện đi lại cho người dân, du khách, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, thương mại nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho người dân.

Cần thực hiện tích cực, hành động quyết liệt hơn nữa để năm 2020 hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Quốc hội đã thông qua. Các cấp, các ngành, các địa phương bằng hành động sáng tạo, quyết tâm của mình, nhanh chóng, khẩn trương vào cuộc và tăng tốc, cùng với phòng chống dịch, phải đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia và ban chỉ đạo các địa phương kiểm soát dịch bệnh, giảm thiểu tác động đến đời sống người dân và nền kinh tế, kiên quyết giữ vững và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội đề ra.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp cần chủ động đón đầu để không bỏ lỡ cơ hội tăng tốc. Chính phủ sẽ có các kịch bản tăng trưởng, các chính sách phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng, sản xuất kinh doanh.

Các cấp, các ngành dành thời gian cho chống dịch, cách ly đối tượng nghi nhiễm, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ biên giới. Tiếp tục quan tâm sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ.

**2.** Thực hiện Công Văn số 996-CV/BTGDƯK ngày 13/2/2020 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Đến 17h ngày 18/2/2020 đã có 12 đơn vị gửi báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, phòng, chống dịch Covid - 19 tại doanh nghiệp, đơn vị về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để có cơ sở báo cáo Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

## **III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH**

***Câu hỏi: Các thành viên trong hộ gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú của người được cách ly***

- Hàng ngày hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc.

- Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở gia đình, nơi lưu trú bằng xà phòng hoặc các chất khử trùng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

- Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian cách ly.

- Thông báo ngay cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở.

- Hỗ trợ phương tiện vệ sinh, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly, nếu có yêu cầu.

- Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú.

Trên đây là Bản tin số 6 về tình hình dịch bệnh Covid-19. Văn phòng Đảng ủy Khối trân trọng kính gửi các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối và các ban, đơn vị.

**VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI**